

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565  
วันที่ 31 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มาประชุม

1. อาจารย์ไชยพล	กลีนจันทร์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ปัญญาชลี	เต่าทอง	กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สุธิษา	เชษฐาญ	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ	ฉ่ำพิรุณ	กรรมการ
5. ดร.เทพชัย	ทรัพย์นิธิ	กรรมการ
6. ดร.อารีย์	ธัญกิจจานุกิจ	กรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์	เสวกพันธ์	กรรมการ
8. นางอัญชลี	เชื่อนพันธ์	กรรมการ
9. นางปิตรีรัตน์	อินทุม	กรรมการ
10. นางสาวอนุภา	ทานะรมณ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิชญนันท์	พรมพิทักษ์
2. นางสาวเรวดี	วงศ์สุวรรณ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอาจารย์พิพัฒน์ศรีณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสียชีวิตลง สำนักฯ จึงได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชษฐาญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ แทนผู้เสียชีวิต โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คือ อาจารย์ ดร.สุธิษา เชษฐาญ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

## 1.2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการเลือกหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในงานเทคนิคสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ จากเดิมคือ นางสาวชวณชม สมนึก เปลี่ยนเป็น นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ จากเดิมคือ นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม เปลี่ยนเป็น นางปิติรัตน์ อินทุม

ทั้งนี้ ให้หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน

## 1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ ได้มีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คนใหม่ ประกอบกับได้มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย ภายในสำนักวิทยบริการฯ ขึ้นใหม่ จึงได้มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ขึ้นใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

## 1.4 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565

## 1.5 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้..เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต..สู่อนาคต

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและร่วมรับฟังบรรยายการเสวนาทาง

วิชาการ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้..เส้นทางสุวรรณภูมิ จากอดีต..สู่นาคต ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษา เทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหินจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมหินใต้..เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต..สู่นาคต

### 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ฉบับด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้ขยาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้ขยาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

และฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้ขยาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลำดับ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### 1.7 ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว และรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรได้ลงพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อม บุคลากรได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง

และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในครั้งนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และ อ.ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว และรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว

### 1.8 งานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในโอกาสนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีและรางวัลบุคคลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ได้แก่ นางธัญญา สุขอุดม บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ งานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

### 1.9 โครงการเสวนาวิชาการสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช เรื่อง “สรรพตำราและองค์ความรู้ บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานโครงการเสวนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง “สรรพตำราและองค์ความรู้บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง สรรพตำราองค์ความรู้และการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้าร่วมงานโครงการเสวนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง “สรรพตำราและองค์ความรู้บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง สรรพตำราองค์ความรู้และการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

### 1.10 กิจกรรม Librarians Talk ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Librarian Talk ประวัติศาสตร์ชาติไทย บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านหนังสือ “หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับ

สมบูรณ ปี 2564” จัดทำขึ้นเพื่อให้คนในชาติตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติธรรมรงค์ เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ทาง Facebook live <https://www.facebook.com/library.tru> วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดกิจกรรม Librarian Talk ประวัติศาสตร์ชาติไทย

### 1.11 โครงการอ่านหนังสือเสียงด้วยจิตอาสา โดย Daisy Thailand Project

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอ่านหนังสือเสียงด้วยจิตอาสา โดย Daisy Thailand Project – ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการอ่านหนังสือเสียง เรื่อง การอ่านอย่างไรให้ถูกต้อง และวิธีการใช้โปรแกรม obi ในการบันทึกเสียงตัวอย่างเบื้องต้นเพื่อจัดทำหนังสือเสียง โดยคุณวรุณรดา กรุณี และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การจัดโครงการอ่านหนังสือเสียงด้วยจิตอาสา โดย Daisy Thailand Project

### 1.12 รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ประจำส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหน่วยงานของรัฐแบบเดียวในการประกวดธรรมรงค์แห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทหน่วยงานของรัฐแบบเดียวในการประกวดธรรมรงค์แห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

### 1.13 แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการแต่งตั้งอธิการบดีท่านใหม่คือ ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีมติแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราช

โครงการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป นอกจากนี้ประธานได้กล่าวแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ที่จะเข้ามาเริ่มต้นบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

**1.14 บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ได้มีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 คน คือ

1) นางวรุณช โพธิ์สุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ "บรรณารักษ์ ชำนาญการ"

2) นางสาวสุกัญญา บุญทวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ "นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ"

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 คน

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565**

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

**3.1 สํารวจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) และโรงเรียนวัดโบสถ์**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 การออกให้บริการวิชาการ (จัดห้องสมุดโรงเรียน) 1. ห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู 2. ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการบริการวิชาการสำรวจความต้องการของทั้ง 2 โรงเรียน คือ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู และห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาการจัดโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 5 ข้อด้วยกัน นั้น

ประธานได้แจ้งผลความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อดำเนินการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชนและเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ 4 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) และโรงเรียนวัดโบสถ์

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

##### **4.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร**

##### **4.1.1 การอบรมในหัวข้อเรื่อง สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต**

อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง "สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต" โดยวิทยากร คุณภาคย์ ชาตรี วิศวกรอิสระและผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on YouTube (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การอบรมในหัวข้อเรื่อง สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต

##### **4.1.2 การอบรมเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง**

อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ ประจำส่วนงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิงให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขามัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการจัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ การอบรมในหัวข้อเรื่อง การเขียนบรรณานุกรม และการเขียนอ้างอิง

##### **4.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ**

##### **4.2.1 หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL**

อาจารย์ ดร.สุธิชา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในการรับผิดชอบดูแลหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL ทั้งนี้ได้เริ่มนำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ และในหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL นี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IC DL จำนวน 13 คน โดยใน 13 คนนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมด้วย จำนวน 3 คน คือ นางอัญชลี เชื้ออนันต์, นายธงชัย ไสวงาม และนายวันชัย ปิตตานัง ทั้งนี้ประธานอยากให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์การสอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในอนาคต

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ เรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL

#### 4.3 ส่วนงานธุรการ

**4.3.1 รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565**

นางสาวอนุภา ทานะรมณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

**4.3.2 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565**

นางสาวพิชญนันท์ พรหมพิทักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,039,300.00 บาท ขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,572,333.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.73 (ยอดคงเหลือ 1,466,966.32 บาท) โดยในไตรมาสที่ 1-2 มียอดตั้งเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายรวม 2,154,898.00 บาทมียอดเบิกจ่ายตามไตรมาส 1-2 จำนวน 1,572,333.68 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 132,200.00 บาท ยอดเบิกจ่ายตรงเป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 1,540,783.68 บาท ยอด เบิกจ่ายไม่ตรงเป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 31,550 บาท และยอดเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย - บาท สรุปผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 132,200.00 บาท (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2 – 5 ตามลำดับ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการฟ้องร้องผู้รับเหมาเดิมอยู่

#### 4.4 ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ

**4.4.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565**

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานของส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ของเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงสารสนเทศ

ทั้งนี้ ยังได้รายงานผลการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุด โดยแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ และแสดงจำนวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ



ในสหบรรณานุกรม (UCTAL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

#### 4.5 ส่วนงานบริการสารสนเทศ

**4.5.1 รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565**

นางปิติรัตน์ อินทุม หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานส่วนงานบริการสารสนเทศ ของเดือนประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยบริการยืม – คืน, หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า, หน่วยบริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ, หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และ 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

#### 4.6 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

**4.6.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565**

นางอัญชลี เชื้อนขันธุ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ, หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, หน่วยสื่อสตรีตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยตรวจสอบบำรุงรักษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1 และ 2)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**5.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักฯ จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรม และจำนวนตัวชี้วัดของสำนักฯ ที่มี (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## 5.2 สรุปผลติดตามการทำงานของสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา สรุปผลติดตามการทำงานของสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564) ของสำนักวิทยบริการฯ โดยในช่วงระยะเวลารอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กิจกรรมทั้งหมดของสำนักฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การดำเนินงานโครงการในการติดตามดำเนินการไม่สะดวก (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานสรุปผลติดตามการทำงานของสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ได้ระบุวันประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 6.2 การจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการออกไปจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ ในเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนวัดโบสถ์มีเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ได้มอบข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดซื้อหนังสือ คือ ควรจัดซื้อหนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากโรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ดังนั้นหนังสือที่จัดซื้อให้กับทางห้องสมุดของโรงเรียนควรจะไปทางรูปภาพ เช่น หนังสือนิทาน หรือหนังสือที่มีภาพวาดประกอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการดำเนินการจัดห้องสมุด โดยหลังจากดำเนินการจัดห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะมีการติดตามผล หลังจากผ่านไป 3 - 4 เดือน โดยอาจให้คำแนะนำโรงเรียนในการจัดหารางวัลมอบให้กับเด็กที่เข้ามาใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นการส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุดไปในตัว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งต่อคณะกรรมการในที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อปลายปี พ.ศ.2564 ได้มีการจำหน่ายหนังสือในหมวด 700 – 900 ของชั้น 6 ออก โดยหนังสือส่วนใหญ่ที่คัดออกจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประดิษฐ์ และหนังสือส่วนใหญ่ที่คัดออกนั้นมีภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สามารถนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดของโรงเรียนได้ โดยอาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง รองผู้อำนวยการ

สำนักฯ ได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางสำนักฯ ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะญี่ปุ่น, หนังสือที่ทางสำนักฯ จำหน่าย ออก และกำลังดำเนินการเปิดรับหนังสือบริจาคเพิ่มเติม เพื่อนำไปมอบให้กับทางห้องสมุดของโรงเรียน

ทั้งนี้ ดร.อารีย์ ัญญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับบริจาคหนังสือเพื่อนำมาบริจาคต่อให้กับห้องสมุดของโรงเรียน ว่าควรทำประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับบริจาคหนังสือให้กับชุมชนทราบ โดยสามารถนำเรื่องการรับบริจาคหนังสือจากชุมชนมาใส่ในรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดสีเขียวได้

### 6.3 การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ดร.อารีย์ ัญญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ คณะกรรมการทราบ เรื่อง การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ.2565 นี้ จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 นี้ และจะเริ่มทำการตรวจประเมินประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 นี้ จึงอยากให้สำนักฯ สมัครขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในรอบปี พ.ศ.2565 นี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ โดยนางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำนักฯ ยังไม่ถึงกำหนดครบรอบการประเมิน ทั้งนี้ ดร.อารีย์ ัญญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ยังไม่ครบการประเมินนี้ขอให้สำนักฯ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อใช้ในการยื่นขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในรอบถัดไป

เลิกประชุมเวลา .....12.00.....น.

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

(น.ส.อณูภา ทานะธรรมณ์)

ผู้จตุรายนงานการประชุม

ลงชื่อ

(อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม